



ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง เลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๓) เลื่อนการจัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จากที่กำหนดไว้เดิมในวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยกรมศุลกากรจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในปัจจุบันทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคในหลายจังหวัดได้ทวีความรุนแรงและมีการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประกาศข้อกำหนด ออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) กำหนดให้
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ งดการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคน
จำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ และจัดฝึกอบรม และประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๓) ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กรมศุลกากรจึงขอเลื่อนการประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบทราบอีกครั้ง ภายในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร